
Skólaráðsfundur 30. apríl 2025 

Mætt eru: Herdís Erna Gunnarsdóttir skólastjóri; Ragnheiður Helga Bæringsdóttir fulltrúi 

kennara og ritari; Jóhanna Lind Brynjólfsdóttir, fulltrúi starfsmanna leikskóla; Stefanía Björg 

Jónsdóttir, fulltrúi foreldra grunnskólabarna og Guðrún Erna Magnúsdóttir fulltrúi 

grendarsamfélags. 

Forföll: Íris Dröfn Brnjólfsdóttir, fulltrúi annarra starfsmanna; Stefanía Anna Vilhjálmsdóttir 

fulltrúi foreldra barna í leikskóla og fulltrúar nemenda, Alexandra Agla Jónsdóttir og Þórarinn 

Páll Þórarinsson. 

Fundur haldinn í grunnskóla kl. 15:30-17:00 

 

1. Skóladagatöl grunn- og leikskólans til umsagnar 

Umræða um tímasetningu Árshátíðar og Kaffihúsakvölds, fínt eins og það er. 

Danssýning 11:30? Hentar ekki foreldrum sem stilla inn á að nota matartímann sinn. 

Spurning varðandi Leikskóladagatal og opnun í kringum jólin. KÍ starfsfólk verður 

launalaust ef lokað er. 

 

2. Mat á starfsáætlun skólans 2024-2025 – lagt fram til kynningar 

Skólastjóri fer yfir. 

Gera þarf betur grein varðandi Farsæld barna á heimasíðunni, uppfæra þar gjaldskrá 

á heimasíðunni. 

Mat á starfsáætlun verður aftur tekin til umræðu á næsta fundi. 

 

3. Erindi til fræðslunefndar-Leikskóli-Lagt fyrir fræðslunefndarfund 5. maí-Um barngildi 

Skólastjóri vill festa notkun barngilda til viðmiðunar mönnunar í leikskólanum, í 

stjórnsýsluna. 

 

       4.   Umbætur á næsta skólaári-Stóru verkefnin(Glærukynning). 

  Skólastjór fer yfir forgangsmál í þróun skólastarfs. 

• Uppfæra þarf allar skólanámskrár leik-, grunn- og tónlistarskóla. 

Grunnskóli 

• Gera þarf betur grein fyrir námi og kennslu 

• Gera valgreinar sýnilegri í starfsáætlun – fer eftir mannauð 

• Námsmatsstefna í drögum- lögð fyrir kennara 

• Allar bekkjarnámskrár og áætlanir þurfa að verða sýnilegri og aðgengilegri 

• Setja þarf forvarnir betur inn í skólanámskrá 

• Innleiðing á farsældarþjónustu komin langt 

• Handbók Skólaþjónustu – stoðþjónustu – farsældarþjónustu langt komin 



• Kynning verður á farsældarþjónustu í ágúst og september 2025 

• Skólaþing – unnið í samráði skólaráðs og fræðslunefndar 

 

Leikskóli 

• Gera þarf mun betur grein fyrir námi og kennslu 

• Námsvísir 2025 – 2026 

• Starfsþróun starfsfólks mikilvæg 

 

Gæðaráð 

• Vinna betur eftir starfsáætlun ráðsins og skrá fundi 

• Gæðaviðmið orðin sýnilegri 

• Hvaðan fáum við upplýsingar um stöðu mála? 

o Unnið í samráði við ráðgjafa Ásgarðs – kannanir smíðaðar eftir þörfum og 

sérsniðnar miðað við þær upplýsingar  sem við þurfum til að meta starfið og 

vinna að umbótum 

Nemendaverndaráð 

• Breyta hlutverki þess og verkefnum – tengist innleiðingu farsældar og forvarnarvinnu 

Skólastjóri vill efla nemendaverndaráð – funda oftar  

 

4. Önnur mál 

Nemendaþing verður mánudaginn 5. maí og 6. maí. 

 

Fyrirspurn frá Stefaníu varðandi það hvort skólinn hafi íhugað að fá námskeið sem 

undirbýr nemendur elsta stigs fyrir það að taka próf. Svar: Til stendur að fá 

námsráðgjafa fyrir nemendur á elsta stig. Hann gæti mögulega unnið með 

nemendum vegna próftöku og kvíða. 

 

Námsráðgafi fyrir 10. bekk – 6. maí hittir 10. b nemendur á TEAMS fundi, 7. maí 

einstaklingssamtöl á TEAMS. 

 

Skólastjóri fer yfir áætlaðan nemendafjölda leikskóla og grunnskóla.  

Verkefnastjóri sérkennslu mun láta af störfum í haust. 

 

Skólastjóri óskar eftir aukafundi 22. maí kl 15:30 – samþykkt samhljóða. 

Rætt um foreldrafélagið og mikilvægi þess.  

 

Fleira ekki rætt. Fundi slitið kl. 17:30 

Fundargerð ritaði Ragnheiður Helga Bæringsdóttir 


